

สวส.

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
เรื่อง หลักเกณฑ์ค่าจ้างของลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ค่าจ้างของลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑๐) (ก) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๗ วรรคสอง ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
- ข้อ ๒ ให้กำหนดอัตราค่าจ้างของลูกจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงเป็นไปตามบัญชีอัตราค่าจ้างท้ายประกาศนี้
- ข้อ ๓ ลูกจ้างตำแหน่งใดจะได้รับค่าจ้างเท่าใดให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการกำหนด
- ข้อ ๔ ให้ผู้อำนวยการพิจารณากำหนดค่าจ้างของลูกจ้างตามข้อ ๓ โดยคำนึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้
- (๑) อัตราค่าจ้างของลูกจ้างหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีสถานะใกล้เคียงกัน
- (๒) อัตราค่าแรงงานในตลาดแรงงานในประเทศ
- (๓) อัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน
- (๔) คุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของลูกจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

บัญชีค่าจ้างของลูกจ้างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

ตำแหน่ง	อัตราค่าจ้าง (บาท/เดือน)	
	ขั้นต่ำ	ขั้นสูง
ลูกจ้าง	๑๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐